

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tham dự Kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp; Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành Tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và có 53/58 đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X có mặt.

Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với những kết quả nổi bật như sau:

I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh, các báo cáo của các cơ quan theo luật định. Nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra các đại biểu HĐND Tỉnh còn xem xét báo cáo giải trình của UBND Tỉnh về Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm; Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu qua thảo luận tại các Tổ đại biểu; Ý kiến, kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh qua thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm.

II. THẢO LUẬN, CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đã tham gia thảo luận và tiến hành chất vấn tại kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu đã tích cực phát biểu tham luận, chất vấn, tranh luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Trong đó, có một số nội

dung được thảo luận sâu, cụ thể như: Đại biểu Nguyễn Lâm Thái Thuận, đơn vị huyện Lập Vò chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn hiện nay; đại biểu Nguyễn Hữu Đức, đơn vị huyện Lai Vung quan tâm về sự đồng hành và động lực để giúp ngành y tế vượt qua khó khăn; đại biểu Nguyễn Văn Quyết, đơn vị thành phố Hồng Ngự nêu mục tiêu và giải pháp phát triển đô thị của thành phố trẻ Hồng Ngự; đại biểu Nguyễn Hùng Tráng, đơn vị huyện Hồng Ngự nêu công tác xây dựng huyện nông thôn mới và cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư; đại biểu Trần Văn Đoàn, đơn vị huyện Tháp Mười thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn hiện nay; đại biểu Võ Hoàng Cương, đơn vị huyện Lập Vò quan tâm về một số vấn đề suy nghĩ về giáo dục; khách dự ông Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp nêu thực trạng về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đột phá phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh.

Qua đó, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đã đặt câu hỏi cho Ủy ban nhân dân Tỉnh và các ngành có liên quan trả lời chất vấn về 04 nhóm vấn đề được đồng đạo cử tri và dư luận xã hội quan tâm như:

1. Đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh trả lời chất vấn liên quan đến 02 nhóm vấn đề gồm:

- Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (*Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của nhóm ngành nông - lâm - thủy sản không đạt. Giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới; Giải pháp đảm bảo nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới*).

- Nhóm vấn đề về công tác quản lý, sử dụng đất công (*Tiến độ thực hiện dự án Trung tâm phức hợp thương mại - khách sạn tại Phường 2 của Công ty CPTM XNK Thập Nhất Phong*).

2. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trả lời chất vấn liên quan đến nhóm vấn đề về lĩnh vực giảm nghèo: *Nguyên nhân chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 chưa đạt. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới*.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trả lời chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực giáo dục (*Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ chương trình sách giáo khoa mới*).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Tỉnh, Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ... tham gia phát biểu làm rõ thêm những nội dung có liên quan đến các chủ đề chất vấn. Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh và cử tri quan tâm.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Tại kỳ họp thứ năm, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết. Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp

thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023; Các nhóm nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp Đất sen hồng. Sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong Tỉnh.

IV. ĐÁNH GIÁ KỶ HỌP

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp tích cực các văn bản trình tại kỳ họp; thảo luận, làm rõ hơn những nguyên nhân, hạn chế trong lãnh đạo điều hành của UBND Tỉnh trong năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Tỉnh Phan Văn Thắng nêu rõ: để đưa Tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu UBND Tỉnh, các cấp các ngành, đặc biệt, là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới; trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội", kiểm soát tốt tình hình, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thuộc vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân hết nguồn vốn này theo lộ trình của Trung ương, của Tỉnh. Phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội tại cho đầu tư phát triển trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu công nghiệp, chuyển đổi số, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới.

- Thứ hai, triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 kịp thời và bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Đánh giá hiệu quả khả năng của các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm kịp thời xử lý, đề xuất phương án xử lý đơn vị, cá nhân sử dụng không hiệu quả.

- Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội và đời sống nhân dân. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho những trường học đạt chuẩn; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học tại các khối lớp đã thực hiện thay đổi sách giáo khoa; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và sớm có phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên giữa các trường, các địa phương. Có giải pháp về cơ chế, chính sách

khuyến khích nguồn lực y tế, nhất là lực lượng y bác sĩ, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn sâu; tăng cường nguồn lực y tế cho tuyến cơ sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

- Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Việc gì đúng và trong thẩm quyền, được thực tiễn khẳng định là đúng thì triển khai thực hiện ngay; việc gì chưa có tiền lệ, yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn thì thực hiện thí điểm; việc gì thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình thì giải quyết nhanh, khắc phục việc đùn đẩy trách nhiệm, phó thác, né tránh trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, nhất là ở 3 lĩnh vực trọng tâm là nông nghiệp, y tế, giáo dục.

- Thứ năm, Kỳ họp này các đại biểu Hội đồng nhân dân đã nghe các tham luận về lĩnh vực: văn hoá; giáo dục; y tế; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn hiện nay; mục tiêu và giải pháp phát triển đô thị của khu vực biên giới. Đồng thời tiến hành chất vấn đối Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh;... với các nhóm vấn đề về: nông nghiệp, nông thôn; giáo dục; biên chế giáo viên; đầu tư, quản lý, sử dụng đất công... Sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh sẽ có thông báo kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn để đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát.

Đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực được chất vấn, và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh gần nhất.

- Thứ sáu, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân trong Tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Đề nghị các cấp, các ngành cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón chào năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón cái Tết sum vầy, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan toả về các nội dung của Kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh thông tin để các cơ quan, tổ chức, cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh khoá X;
- Thường trực HĐND huyện, thành phố;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu VT, Phòng TTDN (H).

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Tuyên

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số 597/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022
của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)

1. Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023.
3. Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội).
4. Nghị quyết về phương án bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ.
5. Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.
6. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.
7. Nghị quyết phê chuẩn dự toán NSNN năm 2023 và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2023 của tỉnh Đồng Tháp.
8. Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
9. Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10. Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
11. Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
12. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 11 của Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
13. Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030.

14. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp.

15. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16. Nghị quyết đặt tên Đường C279 trên địa bàn xã Mỹ Long và xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

17. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND Tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18. Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện.

19. Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20. Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

21. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

22. Nghị quyết giao biên chế công chức của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

23. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Đồng Tháp năm 2023./.